

# KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2021)

## Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6 phụ lục quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

### Trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng

Theo đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là 974.000 đồng.

### Nhiều chế độ ưu đãi người có công

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe;



Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Tỉnh đoàn tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trình độ đại học; hỗ trợ thâm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ chi chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các chế độ ưu đãi khác.

Trong đó, về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, Nghị định quy định: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần.

Nội dung chi bao gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

Về hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trình độ đại học, Nghị định quy

định mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non: 0,2 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dạy bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật: 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Về hỗ trợ thâm viếng mộ liệt sĩ, Nghị định quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân di liệt sĩ (tối đa 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/1km/1 người.

Nghị định cũng bổ sung quy định người bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ưu đãi người có công với cách mạng mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5 - 20% thì được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

(theo chinhpvu.vn)

Công tác chăm sóc và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của người có công và gia đình chính sách trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống, trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, góp phần làm vơi đi nỗi đau sau chiến tranh.

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thời gian qua, các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Toàn tỉnh đã xác nhận, chi trả đầy đủ trợ cấp hàng tháng cho gần 70.000 đối tượng chính sách; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh quan tâm, thể hiện bằng nhiều hình thức như hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", miễn giảm học phí cho con em gia đình chính sách, cho vay ưu đãi phát triển kinh tế, chăm sóc y tế...

Xác định chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công là chủ trương lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều cách làm đồng bộ và cụ thể hỗ trợ gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra. Đã có gần 18.000 gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính

## Chăm lo đời sống người có công

phủ để cải thiện nhà ở. Là một trong những gia đình được hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở, bà Mai Thị Na, khu Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) xúc động: Gần 20 năm qua gia đình tôi sống trong căn nhà rộng khoảng 10m<sup>2</sup>, tường nứt, mái dột. Hoàn cảnh khó khăn, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, góp phần làm vơi đi nỗi đau sau chiến tranh.

Trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức điều dưỡng đối với 20.364 lượt người có công với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng; trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với 1.568 lượt người với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục đối với hơn 1.700 lượt người với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Trong việc giải quyết các chế độ, chính sách, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, đúng quy trình, quy định Kết

thúc số 44/KL-TT và Kết luận số 482/KL-TT của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Cùng với duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp, phụ cấp, quan tâm đời sống tuổi cao, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau không có điều kiện sửa chữa nhà. Vừa qua, được UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng cải thiện nhà ở, gia đình tôi rất phấn khởi.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh, theo ông Phí Ngọc

Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai Pháp lệnh số 02, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các chế độ, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình liệt sĩ thăm viếng phần mộ liệt sĩ... Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn xã hội, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh, theo ông Phí Ngọc

NGUYỄN CƯỜNG



Người có công xã Bách Thuận (Vũ Thư) được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới.

Ảnh tư liệu

## HƯNG HÀ Chốt chặn, kiểm soát dịch từ bên ngoài vào tỉnh

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch từ bên ngoài vào tỉnh và kiểm soát tốt di biến động dân cư tại các địa phương, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, huy động nhân lực, phối hợp cùng lực lượng của tỉnh thành lập, duy trì hiệu quả 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các điểm giáp ranh với tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên.



Lực lượng y tế hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà.

Tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương, dù thời tiết nóng bức nhưng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây vẫn miệt mài phân luồng giao thông để kiểm tra người và phương tiện vào tỉnh. Trung tá Đinh Việt Quỳnh, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại chốt cho biết: Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và chặt chẽ, mặc dù thời tiết mùa

nắng thất thường, điều kiện làm việc gặp nhiều khó khăn song các lực lượng trong tổ công tác liên ngành vẫn kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện vào tỉnh, kiên quyết không để người không có đủ điều kiện vào tỉnh.

Tại cầu Triều Dương, hàng ngày lượng người và phương tiện lưu thông khá đông, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 - 1.800 người và phương tiện qua chốt. Với phương châm không để sót trường hợp nào

qua chốt mà chưa qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành tại cầu Triều Dương đã chia thành 4 ca, hoạt động 24/24 giờ, mỗi ca 17 người gồm đại diện các ngành Công an, Thanh tra giao thông, Quân sự, Quản lý thị trường và Y tế. Từ 12 giờ ngày 19/7, các lực lượng đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra toàn bộ người và phương tiện, yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ mới

được phép vào tỉnh. Trường hợp giấy xét nghiệm quá thời hạn hoặc không có giấy xét nghiệm thì yêu cầu quay đầu hoặc làm xét nghiệm tại cơ sở y tế gần nhất trước khi qua chốt. Đối với người và phương tiện đủ điều kiện vào tỉnh, phải thực hiện khai báo lịch trình đi lại, cung cấp các thông tin cá nhân. Những trường hợp có lịch trình đi về từ các vùng dịch, cán bộ y tế tại chốt kiểm soát dịch kịp thời thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện bố trí xe chuyên dụng đưa đến khu cách ly tập trung theo đúng quy định.

Không chỉ tại cầu Triều Dương, 2 chốt kiểm soát dịch tại cầu Thái Hà và cầu La Tiến trên địa bàn huyện Hưng Hà cũng thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh. Đại úy Nguyễn Duy Dũng, Đội Phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Từ 12 giờ ngày 19/7 đến nay, qua kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà chúng tôi thấy phần lớn người và phương tiện vào tỉnh thực hiện quy định khá nghiêm túc. Tuy nhiên, trong hai ngày

qua vẫn còn một số người dân

chưa biết quy định nên khi đến chốt được lực lượng chức năng hướng dẫn đã quay lại để đến cơ sở y tế gần nhất làm xét nghiệm. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, chúng tôi mong mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Ông Bùi Văn Chương, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà chia sẻ: Tại chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà, bộ phận y tế chúng tôi phân công trực theo ca 24/24 giờ để kiểm tra, hướng dẫn khai báo y tế, lịch trình đi lại. Với những trường hợp không có giấy xét nghiệm, chúng tôi hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế làm xét nghiệm.

Cùng với thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tại các chốt,

huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương có chốt kiểm soát dịch Covid-19 đóng trên địa bàn ngoài việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt còn phân công lực lượng kiểm tra, ngăn chặn tại các lối đi qua thôn làng, đường đê nhằm tránh tình trạng người dân trốn tránh việc khai báo và không có giấy xét nghiệm vào tỉnh. Điển hình như chỉ đạo xã Tân Lễ rà soát, kịp thời có biện pháp ngăn chặn người, phương tiện trốn chốt kiểm soát dịch tại hai tuyến đường trên đê sông Luộc và các đường ngang, ngõ tắt, tuyệt đối không để người và các phương tiện đi qua. Đối với những xã giáp ranh với hai tỉnh Hà Nam, Hưng Yên có tuyến đê ngang hoạt động là Diệp Nông, Hòa Tiến, Canh Tân và Cộng Hòa, tuy đã đúng hoàn toàn hoạt động song huyện

Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì thực hiện nghiêm việc cấm các đồ hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời quy định phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh và huyện nên hầu hết người dân tham gia giao thông đều chấp hành khá nghiêm túc các quy định. Nhiều trường hợp về từ vùng dịch đã được ngành Y tế huyện đưa đi cách ly tập trung. Chủ phương tiện không có kết quả xét nghiệm đã cho xe quay đầu để thực hiện xét nghiệm.

Mong rằng, với ý thức của mỗi người dân cùng sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng của tỉnh và huyện Hưng Hà sẽ góp phần thực hiện tốt việc kiểm soát dịch từ bên ngoài vào tỉnh.

MAI THƯ



Lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương.